

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ : องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ : <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับถ่ายโอนงบประมาณอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ได้แนะนำให้เด็กได้ดื่มนม ซึ่งเป็นสารอาหารตามธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพตามวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจถ่ายโอนงานปฐมวัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการส่งเด็กนักเรียนไปไกลบ้าน โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p>
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง : <ol style="list-style-type: none">1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25422. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25603. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 25654. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (ออกประกาศปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง)
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ : <ol style="list-style-type: none">1. ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2 ณ เดือนพฤศจิกายน ของปีการศึกษานั้น ๆ)2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา4. สถิติ/ข้อมูลการเกิดของเด็กจากสำนักทะเบียน (หวังอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ : <p>ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) = 7.51 บาท × 260 วัน × จำนวนเด็กเล็ก</p>
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324